

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๙/๒๕๕

กท. 12.2  
วันที่ 18 ม.ค. ๖5  
เวลา 13.55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ 603  
รับที่(อีเมล) -  
วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 8.55 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๘๓

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเรื่อง โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)

๒. เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) และให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ อันเนื่องมาจากการควมรวมกิจการและได้รับไปทั้งหมดทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๑๖,๔๒๔,๕๐๐ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้มีระบบกลางการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะดิจิทัล (Digital Skill) อันจะส่งผลให้มีการบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและสามารถลดภาระด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการดำเนินงานการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

/และพิจารณา...

และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) และให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการและได้รับไปทั้งหมดทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการควบรวมกิจการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

สำหรับกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) เห็นสมควรให้ความเห็นชอบภายในกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ต่อเนื่อง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖,๒๑๖,๔๒๔,๕๐๐ บาท (หกพันสองร้อยสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดมาตรการการดำเนินงาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินงานดังกล่าวจะต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**เฉลิมพล เพ็ญสุตร**

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๘๘๕